

เทคนิคการเขียนบทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่อ คือ ข้อมูลสรุปเนื้อหาของงานวิจัย การเขียนบทคัดย่อควรใช้ข้อความสั้น กระชับและกระชับ (Concision) มีความถูกต้อง (Precision) และมีความชัดเจน (Clarity) ทำให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของงานวิจัยอย่างรวดเร็ว และอ่านได้เข้าใจโดยไม่ต้องไปอ่านจากที่อื่นอีก โดยเมื่อผู้อ่านจบบทคัดย่อแล้ว ต้องมองภาพรวมของงานวิจัยได้ บทคัดย่อเป็นตัวแทนของงานวิจัยเพราะมักจะถูกรวบรวมไว้ในแหล่งค้นคว้าต่างๆ ซึ่งผู้อ่านมักจะตัดสินใจจากบทคัดย่อว่าควรจะอ่านงานวิจัยทั้งหมดต่อไปหรือไม่

ในการเขียนบทคัดย่องานวิจัยควรใช้พื้นที่ไม่เกิน 10 บรรทัด โดยมีประเด็นในการนำเสนอในแต่ละบรรทัดดังนี้

บรรทัดที่ 1 กับ บรรทัดที่ 2 Why did you start? –Introduction เป็นการกล่าวเกริ่นนำเข้าถึงเรื่องที่จะศึกษา มุ่งตอบคำถาม "ทำไมจึงวิจัย" ระบุว่าเพราะเหตุใดหัวข้อที่ผู้วิจัยได้เลือกไว้จึงเป็นปัญหาที่จำเป็นจะต้องศึกษาและประเด็นอะไรที่ยังไม่ครอบคลุมหรือที่ยังไม่ได้ศึกษา โดยนำคำที่สำคัญที่สุดจากชื่อเรื่องมาเขียนร้อยเรียงกัน เริ่มจากคำที่สำคัญที่สุดของชื่อเรื่องก่อนเป็นอันดับแรก แล้วต่อยอดด้วยวัตถุประสงค์ของงานวิจัย มุ่งตอบคำถาม "ต้องการทราบอะไร" Why did you try to do? –Aims and objectives

บรรทัดที่ 3 กับ บรรทัดที่ 4 What did you do? –Method ระบุวิธีการดำเนินการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง จำนวนตัวอย่าง วิธีการทดลอง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

บรรทัดที่ 5 กับ บรรทัดที่ 6 What did you find? –Results ระบุข้อค้นพบ(ผลการวิจัย)จากงานวิจัยที่โดดเด่นที่สุดของงานวิจัยที่ทำการศึกษาคือเลือกข้อมูลที่สำคัญมากที่สุดโดยควรมีคำสำคัญจากชื่อเรื่องในบรรทัดนี้ด้วย

บรรทัดที่ 7 กับ บรรทัดที่ 8 ระบุข้อค้นพบ(ผลการวิจัย) จากงานวิจัยที่โดดเด่นที่สุดในลำดับที่สองของงานวิจัยที่ทำการศึกษา โดยควรมีคำสำคัญจากชื่อเรื่องในบรรทัดนี้ด้วย

บรรทัดที่ 9 กับ บรรทัดที่ 10 What does it mean? –Conclusions สรุปรวบยอดผลการวิจัยและชี้แนะข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือวิธีการปฏิบัติประเด็นของข้อเสนอแนะนี้ มีไว้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยการบอกกับผู้อ่านว่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาของผู้วิจัยจะช่วยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาได้อย่างไร ต้องทำให้ผู้อ่านงานวิจัยร้องออกมาว่า "โอ้โฮ" กล่าวคือ ให้ผู้อ่านรู้สึกถึงกับผลการวิจัยของผู้วิจัยว่าเป็นงานที่มีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือกลุ่มประชากรได้ หรือมีประสิทธิภาพ และ/หรือ มีคุณค่าอย่างไร?